

มร.ลป. รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566 จากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 21 มหาวิทยาลัย ในผลงานเรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากโดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งผลงานดังกล่าวมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่โดดเด่นจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) ปุยหมักโปรไบโอติกส์จากกระถินสุตรน้ำเข้มข้น 2) ปุยโพแทสเซียมฮิวเมต ในชื่อแบรนด์ คาร์โบออฟ และ 3) นวัตกรรมระบบกรองน้ำอย่างง่ายต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน

โดยบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้คนในชุมชนมีศักยภาพและสามารถดูแลจัดการและพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนในการปรับวิถีของอาชีพหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และช่วยเพิ่มเติมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ บูรณาการความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถขยายผลองค์ความรู้ได้มากกว่า 15 ตำบล ในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน มีผลงานเด่น ประกอบด้วย การพัฒนาดินโดยใช้ชีวมีสจากเหมืองแม่เมาะและปุ๋ยน้ำหมักสุตรน้ำจากกระถิน อีกทั้งยังร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) ในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมระบบการจัดการคุณภาพน้ำอย่างง่ายต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งได้มีการนำร่องไปแล้ว มากกว่า 250 ครัวเรือน ในจังหวัดลำปาง





มร.ลป. ให้การต้อนรับ คณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี นายเกียรติชัย วาณิช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ ผศ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น อาจารย์ที่ปรึกษาสถานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมกระบวนการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม และนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการดำเนินงานโครงการด้านวิศวกรรมสังคม ของชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ณ ห้องประชุมโอฬารมัย ชั้น 1 อาคารโอฬาร ไร่จันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของผู้นำนักศึกษา การใช้เครื่องมือและทักษะวิศวกรรมสังคม การสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ขององค์การบริหารนักศึกษาโดยใช้ทักษะ Soft Skills และในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรงานด้านกิจการนักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงาน ด้านกิจการนักศึกษารูปแบบการให้บริการ สวัสดิการต่าง ๆ และแนวความคิดพัฒนางาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กพน. มร.ลป. จัดประชุมชี้แจงนักกีฬา เตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 "เวียงพิงค์เกมส์"



เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง กฎระเบียบระหว่างการแข่งกีฬา กับนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 "เวียงพิงค์เกมส์" ณ อาคาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา ฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น บาสเกตบอล 3x3 และ E-Sports รวมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 73 คน



สศว. มร.ลป. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารมัย ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมดังกล่าว ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม



สศว. มร.ลป. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล และ อ.อัศกร บุปผาจำเริญ รองผู้อำนวยการฯ นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 โอกาสนี้ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ภายในหออัตลักษณ์ลำปาง และนิทรรศการงานศิลปกรรมและการออกแบบรวมถึงศูนย์การเรียนรู้เอกสารและอักษรโบราณล้านนา ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สศว. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระยะสั้น) ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) "อักษรธรรมล้านนา" โดยมี นายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร 2) "การประดิษฐ์ตุ๊กตงู" โดยมี นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร 3) "นาฏศิลป์พื้นฐาน" โดยมี นางสาวพัชร์ชนก รียาคำ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจเกิดทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการบริการวิชาการของสำนักฯ ได้รับความสนใจ จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม



มร.ลป. ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน ประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง ทางวิทยุ สวท. ลำปาง และ อสมท. ลำปาง

LIVE สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

FM 97 MHz สวท.ลำปาง

รายการรอบวันกันข้าว

ชุตินาถอนันต์ เหล่าชัย ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง

อ.ธวัชชัย ทำทอง

0 5422 4556

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวเที่ยง เมืองเหนือ

ปอยต่างข้าวหอมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง

ข่าวเที่ยงวันกับทุกสัปดาห์

สัปดาห์ทางโทรศัพท์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร่วมรายการรอบวันกันข้าว ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง FM 97 MHz อำเภอมือง จังหวัดลำปาง และร่วมรายการ "ข่าวเที่ยงเมืองเหนือ อสมท ลำปาง" FM 99

ในการนี้จังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567 ณ วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอมือง จังหวัดลำปาง ภายในงานพบกับขบวนประเพณีปอยต่างข้าวหอมต่อ ณ บริเวณมิมวเซียมลำปาง - วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอมือง จังหวัดลำปาง กิจกรรมประกวดการจัดหม้อดอก กิจกรรมการประกวดทำแกงฮังเล ต้นตำรับพม่า - ไทใหญ่ กิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้พิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรมพม่า - ไทใหญ่ กิจกรรมการทอผ้าไหม (ข้าวหย่ากู่) กิจกรรมการจัดดาเครื่องพิธีกรรมสำหรับการถวายข้าวหอมต่อ การแสดงรำกิงกะห่า การฟ้อนหุ่นกระบอกพม่า แพนซ์โชว์ชุดพม่า - ไทใหญ่ (ประยุกต์) และการแสดงแพ้นซ์โชว์ชุดพม่า - ไทใหญ่ (ชุดราชสำนัก)



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีทำบุญอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ศุภวุฒิ ผาคา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีแก่บุคลากร และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป



สวท. คณะวิทย์ฯ และชมรม E - Sport มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ทะ จัดการแข่งขัน E - Sport ROV



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) พร้อมด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ และชมรม E - Sport มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.นราธิป วงษ์ชัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชรหาญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ทะ จัดการแข่งขัน E - Sport ROV เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เทศบาลตำบลแม่ทะ และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่ทะ โดย นายปฎิญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายไพรวลัย ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ นายพุทธรัตน์ เลิศศรี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ และชมรม E - Sport มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน E - Sport ROV และมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ผ่านทาง Facebook Fanpage ของเทศบาลตำบลแม่ทะ ได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 8 ทีม รวม 40 คน



ขอเชิญชวนเด็กๆ ทุกโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม

CHILDREN'S DAY

วันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
| เวลา 07.30 - 13.00 น. |

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการ

- 07.30 น. เริ่มลงทะเบียน
- 08.40 น. พิธีเปิด
- 09.00 น. ร่วมสุนทรพจน์ทางบัตร (ภายในงานมีการสุนทรพจน์มากกว่า 20 รางวัล)
- 09.05 น. การแสดงของเด็กๆ
- 09.55 น. รับชมการประกวดคอสเพลย์
- 10.50 น. ร่วมเชียร์การแข่งขันรูบิค

สแกนเพื่อดูแผนที่

ติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
www.satit.lpru.ac.th
Tel. 054-237399 ต่อ 1017

เชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งกายในธีม **Fantastic World of Comics**

BANG

มองโลกกว้าง
คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง
ร่วมกันสร้าง
ประชาธิปไตย

นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี ปี 2567

พบกับกิจกรรมมากมาย

กิจกรรมแสนสนุกจากหน่วยงานต่างๆ

- การแข่งขันรูบิค
- การประกวดการแต่งกายคอสเพลย์
- ร่วมสุนทรพจน์และทุนการศึกษา มูลค่ารวม 10,000 บาท
- การแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ
- เกมส์ันทนาการแสนสนุก

เทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวหอมต๋อ
วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง

วันที่ 19 - 21 มกราคม 2567 ณ วัดชโยมมงคล (จองคา)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร สาขาวิชาการจัดการ
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา
☑ น.6 หรือ ปวช.
☑ ปวส. (เทียบโอนรายวิชา)

สาขาวิชาจัดการ การศึกษาศึกษา 1/2567
ค่าสมัครรายปี: 7,500 บาท

สมัครออนไลน์

บัดนี้ถึง 10 พ.ค. 2567

พร้อมใบสมัครพร้อมยื่นเข้าระบบและยื่นเอกสารยืนยันสิทธิ์ พร้อมแผนผลการเรียนฉบับย่อพร้อมส่งคืนให้ สาขาวิชาจัดการ การศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.หญิง ☎ 090-9197442 (ในวันราชการ)

เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครและชำระค่าสมัคร

บัดนี้ - 25 ก.พ. 67

☎ 054-237399 ต่อ 5162 โทร 086-4215760

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร

- ☑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สปศ.)
- ☑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ☑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัดนี้ถึง 24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคัด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร 4
ศิริรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"

ติดบุหรี่ ติดโควิด
เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก